

## สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 มีนาคม 2561

### บีกเอกชนเชียร์ 'สี่จีนผิง' ดันค้า-ลงทุนโตต่อเนื่อง

ผลงานเด่น "สี่ จีนผิง" มัดใจชาวจีน



- นำจีนก้าวสู่ยุคใหม่
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ยุคขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สู่ผู้นำเทคโนโลยีโลก
- นโยบาย Belt and Road Initiatives เชื่อมเศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจโลก

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แสดงทรรศนะว่า การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ตลอดชีพของสี จิ้นผิงจะเป็นผลดีกับไทย เพราะนโยบายต่างๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงและมีความต่อเนื่อง เช่น นโยบาย Belt and Road Initiatives หรือเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจโลก ผ่านโครงการลงทุนและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศที่อยู่รายรอบเส้นทางทั้งในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ที่ริเริ่มโดยสี จิ้นผิงเชื่อว่าจะสามารถทำได้จริง

นายบัณฑิต วงศ์สีโลชิตี รองประธานคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าฯ ที่กล่าวว่า ผลงานที่โดดเด่นของสี จิ้นผิงตั้งแต่ขึ้นครองอำนาจในปี 2555 ถึงปัจจุบัน นอกจากสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนให้ขยายตัวต่อเนื่องระดับ 6-7% ต่อปีแล้ว (ดูกราฟประกอบ) ยังช่วยลดจำนวนคนจนและช่วยให้มีรายได้สูงขึ้นกว่า 80 ล้านคน การปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังโดยสามารถจับและยึดทรัพย์สินได้กว่า 1.3 ล้านราย

นายอัคร พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า นโยบายจีนต่อไทยยังรักษาความเป็นพันธมิตรไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้การค้าการลงทุน 2 ฝ่ายขยายตัวได้ต่อเนื่อง กรณีหากสินค้าจีนถูกสหรัฐกีดกันมากขึ้น แม้จะกระทบไทยทางอ้อม แต่อีกมุมหนึ่งจะทำให้จีนหันมาค้ากับทางยุโรป เอเชีย และอาเซียนซึ่งรวมทั้งไทยเพิ่มขึ้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

### ขยายตลาดทะเลไทยรับ 'ฮับ ออฟ ซีฟู้ด'

พาณิชย์ดันสมุทรสาคร ฮับ ออฟ ซีฟู้ด คาดใช้งบ 1.5 หมื่นล้านบาท ขยายตลาดทะเลไทย

นายปรีชา ศิริแสงอาราพี ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า โครงการฮับ ออฟ ซีฟู้ดทางตลาดทะเลไทยได้จัดเตรียมที่ดินประมาณ 500 ไร่ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งโครงการราว 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินกว่า 1,000 ล้านบาท โดยทางโครงการจะมีการระดมทุนส่วนหนึ่ง และจากการกั๊กยืมซึ่งทางราชการเป็นผู้หาแหล่งเงินทุนให้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งรัฐบาลจะต้องอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม รวมถึงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โซนนิ่งระยะดาเนินโครงการจะอยู่ที่เฟสแรก 3 ปี เฟสต่อไป 5 ปี และเฟสสุดท้าย 7 ปี



"ส่วนสำคัญของโครงการอยู่ที่ภาคการครัวโลก ที่จะมีครัวอาหารทะเลจากประเทศต่างๆ มารวมกันอยู่ที่นี่ มีระบบการขนส่งสินค้าโรงเรือนสะอาด มีสถาบันการศึกษามาสร้างศูนย์การวิจัยอาหาร มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวมาดูตลาดค้าปลาในช่วงเช้า และมีอาหารเช้าคอยบริการให้"

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ